

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 90 /BC-HĐND-PC

Bình Long, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thẩm tra hoạt động của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã Bình Long

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số: 278/BC-UBND ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thị xã về kết quả hoạt động của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024, Ban pháp chế HĐND thị xã họp ngày 12/7/2024 đã thống nhất nhận định, đánh giá báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **I/ Đánh giá kết quả công tác của UBND thị xã 6 tháng đầu năm 2024**

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả hoạt động của UBND thị xã trong 6 tháng đầu năm 2024 như báo cáo của UBND thị xã và nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy; sự giám sát, hỗ trợ của HĐND thị xã; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt đồng thời đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo...

Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn thực hiện nguyên tắc chấp hành quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND thị xã. Tập thể UBND thị xã đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã và các Ủy viên UBND thị xã đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Ngoài ra, UBND thị xã đã duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên trong việc



triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Tích cực cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc; tăng cường sâu sát địa phương, cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp. Tích cực giải quyết tốt các mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân, sâu sát, gần bó với Nhân dân, động viên mọi nguồn lực, mọi thành phần để đầu tư phát triển, coi trọng phát triển kinh tế đồng bộ với giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách và đồng bào dân tộc, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

UBND thị xã quan tâm cải tiến lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hệ thống chính quyền các cấp. Việc tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng xử lý công việc của các cơ quan hành chính được đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho người dân.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 102% (95/93 triệu đồng).

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 13% (KH: 12,95%)

Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định đạt 6.118,65 tỷ đồng đạt 51,07% so với kế hoạch (KH 11.981 tỷ đồng) bằng 111,40% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 8.396,33 tỷ đồng đạt 50,87% so với kế hoạch (KH 16.507 tỷ đồng) bằng 111,40% so với cùng kỳ.

Cơ cấu kinh tế: Nông-Lâm-Thủy sản: 7,97% (KH: 7,88%), Công nghiệp-Xây dựng: 44,81 % (KH: 45,25%), Thương mại-Dịch vụ: 47,22% (KH: 46,87%).

Tổng thu NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 115,743 tỷ đồng, đạt 42% dự toán UBND tỉnh giao (*Dự toán tỉnh giao là 277 tỷ đồng*), đạt 38% dự toán HĐND thị xã giao (*Dự toán thị xã giao là 307 tỷ đồng*) và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2024 (*100 tỷ 073 triệu đồng*).

Tổng chi NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 221 tỷ 174 triệu đồng, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao (*515 tỷ 764 triệu đồng*) và đạt 39% dự toán thị xã giao (*560 tỷ 631 triệu đồng*). Trong đó:

Chi ĐTP: 17 tỷ 379 triệu đồng, đạt 20% kế hoạch tỉnh giao (*86 tỷ 060 triệu đồng*) và đạt 15% kế hoạch thị xã giao (*115 tỷ 460 triệu đồng*), bằng 17% so với cùng kỳ.

Chi thường xuyên: 203 tỷ 795 triệu đồng, đạt 51% dự toán tỉnh giao (*397 tỷ 164 triệu đồng*) và đạt 47% dự toán thị xã giao (*434 tỷ 756 triệu đồng*), bằng 131% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách hiện được quan tâm thực hiện tốt, công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND thị xã; việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc, Quy chế làm việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thị xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của UBND thị xã cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong chỉ đạo, điều hành. Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế mà báo cáo UBND thị xã đã nêu, đồng thời nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm hơn, đó là:

Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch, 6 tháng đầu năm ước thực hiện là 115,743 tỷ đồng, đạt 42% dự toán UBND tỉnh giao (dự toán tỉnh giao là 277 tỷ đồng), đạt 38% dự toán HĐND thị xã giao (dự toán thị xã giao là 307 tỷ đồng). Trong đó, một số khoản thu đạt thấp. Đặc biệt, số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đạt thấp... Từ kết quả trên cho thấy cho thấy, nguồn thu tiền sử dụng đất là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu nguồn thu ngân sách, tuy nhiên nhiều năm liên tiếp không đạt dự toán của HĐND thị xã giao.

Đáng quan tâm là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển đạt thấp 15% dự toán HĐND thị xã giao. Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, có chương trình, lĩnh vực chưa thực hiện giải ngân.

Các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường còn những tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết dứt điểm như: việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số hộ, cơ sở chăn nuôi chưa nghiêm; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khó khăn, vướng mắc; công tác tham mưu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 chưa kịp thời.

Tập trung chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ những khó khăn trong công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong đó có (đường Lê Đại Hành).

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

## **II/ Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024**



Ban pháp chế nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND thị xã đã đề ra trong báo cáo, đồng thời đề nghị UBND thị xã cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nâng cao vai trò, gắn trách nhiệm các thành viên UBND thị xã trong chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực cụ thể, quan tâm các vấn đề mới phát sinh ngoài kế hoạch để xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ do tỉnh giao; kết luận, chỉ đạo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và các Nghị quyết HĐND thị xã; trong đó chú trọng đến việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

2. Chỉ đạo khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024.

3. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai do liên quan đến đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ, công tác thẩm định phê duyệt...

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP)".

6. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo; thúc đẩy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

7. Tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động, phát huy hiệu quả trong công tác dự báo, phòng ngừa và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy, đánh bạc, tệ nạn mại dâm, mua bán người,... nghiên cứu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trong thời gian qua, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn thị xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thị xã về kết quả hoạt động của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024. Ban pháp chế kính trình HĐND thị xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, TTHĐND, UBND,  
BTTUBMTTQVN thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP HĐND – UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Phong Nhã**

